

(tiếp theo bài viết ngày 16/11/2020):

(Chúng ta đang sống vào thời "Thế Giới Đại Chiến thứ 3")

Thế Giới Đại Chiến thứ 3 vẫn tiếp tục... tiếp tục hoành hành trên CHIẾN TRƯỜNG QUỐC TẾ. Chúng ta tự hỏi: Trong tương lai "Cuộc sống của con người sẽ ra sao?"

Như chúng ta đã biết - Kể từ tháng 11/2019 Trung Cộng tung ra Chiến Trường Quốc Tế - không phải binh lính võ trang với "đao kiếm - như thời xa xưa", cũng không với đoàn quân hùng mạnh với "súng pháo bom đạn - như thời Đệ I và Đệ 2 thế chiến", càng không phải các loại vũ khí tối tân "phi đạn họa tiễn v.v... của thời hiện đại", mà là một loại Virus vô cùng độc hại, gieo rắc "mầm bệnh dịch" khắp nơi trên địa cầu, ngay cả những hải đảo xa xôi, hay vùng tuyết lạnh băng giá...

Đâu đâu hầu như bị Virus Covid-19 xâm nhập hoành hành... hủy hoại tâm lý tâm linh, gây hoảng loạn cuộc sống an bình của con người. Có thể xem "Virus Covid 19" là loài Ác Quỷ Vô Hình.

Trước tình thế cực kỳ hiểm nguy ấy... Chính phủ các Quốc-gia (thuộc nhóm Quyền Lực và Tài Phiệt trên Thế Giới) hợp cùng các chuyên gia khoa học, y học, bác sĩ... Viện Bào Chế thuốc, Hãng làm Mặt Nạ"... Mọi người cùng nhau ra chiêu (đưa kế hoạch) đối đầu "Ác Quỷ Virus Covid-19".

Việc đầu tiên là:

1.- Chính phủ các nước ra lệnh dân chúng phải mang "Mặt Nạ" khi ra khỏi nhà (có thể xem như chiến dịch dùng "Mặt Nạ" khống chế "Quỷ"!, vừa có thể che giấu thân phận mặt mũi để không ai nhận ra và điều quan trọng là để "Ác Quỷ" (Virus Covid-19) không thể xâm nhập vào cơ thể (!))

2.- Với "chiêu bài" (kế hoạch) "Lấy độc trị độc" - Ngoài việc dùng «Mặt Nạ», "Viện Bào Chế" các nước, chế tạo ra loại "Virus chống Covis-19" của riêng mình, hùng mạnh hơn Covid-19, rồi tiêm vào cơ thể con người (gọi là: chích ngừa) dù là người đã bị nhiễm trùng Covid-19 hay không. Mục đích là để nhóm tự vệ (anti-corp) trong cơ thể con người quen chiến đấu, có thể tự vệ chống lại Virus Covid-19, một khi bị xâm nhập.

Thảm thay, cuộc giao tranh giữa virus Covid-19 (của Trung Cộng) và "virus chống Covid-19" (của "Viện Bào Chế" các nước) lại dùng thân thể con người làm «Bãi Chiến Trường»!

Bởi thế - Từ khi cuộc chiến Virus xảy ra... "Bãi Chiến Trường" day day (nombreux) xác chết và thương nhân... Đó là lý do "Bệnh Viện khắp nơi ngày ngày kêu gào: "Họ không chỗ chôn cất thêm người chết, người bệnh...». Và giới truyền thông, TV, Radio, Báo chí khắp nơi đưa tin "nóng" về số "người bệnh, người chết" trong nước, trên Thế Giới mỗi ngày một tăng... (từ trăm đến ngàn, đến triệu...) Thật là một

cuộc chiến khủng khiếp đầy kinh hoàng, chưa từng có trong lịch sử nhân loại!

Và kể từ ngày ấy...

Phố phường khắp nơi trên Thế Giới vô cùng ảm đạm, vắng người qua lại... Nhà hàng, tiệm buôn, khách sạn, quán Bar, trường học v.v..., ngay cả cuộc họp mặt gia đình, bạn bè... đều bị hạn chế. Xã hội "phồn hoa, thịnh vượng" thuở nào hình như không còn! Người người sống trong hoảng loạn sợ hãi... Tâm lý, tâm linh bị hủy hoại bởi «cuộc chiến vô hình»...

* Điều đáng nói là hiện nay Virus Covid-19 vẫn chưa bị tiêu diệt, mặc dù có nhiều loại «Virus chống Covid-19» của các Viện Bào Chế tung ra phong tỏa bao vây... Nhưng ăc thay Virus Covid-19 vẫn tồn tại... và kế tiếp xuất hiện Virus Delta 2021, Omicron năm 2022. Vay năm 2023 sẽ là Virus voi tên gì?

Chúng ta (loài người), nhờ có "anti-corp" bảo vệ thân thể, chống bệnh tật gây bởi những vi-khuẩn độc hại mà Thượng Đế đã ban cho để tồn tại trên quả Địa Cầu. Lẽ nào trong tương lai, cuộc chiến của các loại Virus tạo ra bởi loài người sẽ huỷ diệt loài người?

Huynhdung Ruhier